

Các nước gửi điện mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen; Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đã có điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn các bức điện như sau:

Điện mừng của Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith viết:

Thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Nhân dịp đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Việc đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức vụ quan trọng này, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam về vai trò nổi bật cũng như những kinh nghiệm dày dặn trong lãnh đạo, chỉ đạo trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí trong suốt thời gian qua. Tôi tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do đồng chí đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong truyền thống quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng và hiếm có giữa hai nước Lào - Việt Nam, đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước của chúng ta ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Nhân dịp tết cổ truyền Tân Sửu của Việt Nam sắp tới, tôi xin chúc đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đạt thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Điện mừng của Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith viết:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng thân mến, Tôi vô cùng vui mừng nhận được tin tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức vụ quan trọng trên, thể hiện sự tin tưởng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đánh giá cao sự chỉ đạo, lãnh đạo tài tình và những kết quả đã đạt được của đồng chí trong suốt thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như nhân dân cá nhân, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Nhà nước cũng như những kinh nghiệm phong phú của đồng chí, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Tôi mong rằng trên nền tảng truyền thống quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng và hiếm có giữa hai nước Lào - Việt Nam, đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước của chúng ta ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Nhân dịp tết cổ truyền Tân Sửu của Việt Nam sắp tới, tôi xin chúc đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đạt thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Điện mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình viết:

Tôi hết sức vui mừng khi nhận được tin đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân cá nhân, xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí và thông qua đồng chí gửi lời chúc mừng tới toàn thể Ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kể từ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới nay, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam



đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới. Việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra hành trình mới cho công cuộc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, chia sẻ vận mệnh chung có ý nghĩa chiến lược. Tôi hết sức coi trọng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chúng ta, sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tinh hữu nghị truyền thống, đi sâu hợp tác giao lưu trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cùng nhau dẫn dắt quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định, đem lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, phát triển, hợp tác cùng có lợi của khu vực và thế giới.

Chúc đồng chí đạt được nhiều thành tựu mới trên cương vị cao cả.

Điện mừng của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni viết:

Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kính mến, Thay mặt nhân dân Vương quốc Campuchia và nhân dân cá nhân, tôi hết sức vui mừng và nhiệt liệt chúc mừng ngài Nguyễn Phú Trọng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII vào ngày 31/1/2021 vừa qua. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình của ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực và có vai trò, vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tôi hy vọng hai dân tộc Campuchia - Việt Nam sẽ ngày càng có quan hệ

gắn bó tốt đẹp và tiếp tục giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chúc ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mạnh khỏe và giành thắng lợi trong sứ mệnh cao cả phục vụ đất nước và nhân dân Việt Nam. Xin gửi tới ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lời chào trân trọng nhất.

Điện mừng của Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen viết:

Thưa ngài Nguyễn Phú Trọng, Nhân dịp ngài tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào ngày 31/1/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân cá nhân, tôi hết sức vinh dự gửi tới ngài lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Việc ngài tiếp tục được bầu giữ chức vụ quan trọng này, thể hiện sự tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn dân Việt Nam về khả năng và sự lãnh đạo sáng suốt của ngài trong việc tiếp tục lãnh đạo thành công việc phát triển kinh tế - xã hội và duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi những chủ trương, chính sách, mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ mới này, tôi tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tăng cường hơn nữa và đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và của hai dân tộc chúng ta.

Tôi chúc ngài dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Xin gửi tới ngài lời chào trân trọng nhất.

Điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un viết:

Tôi xin gửi tới đồng chí lời chào và lời chúc mừng nhiệt liệt nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII và đồng chí được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc đồng chí một lần nữa được bầu vào vị trí người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là biểu hiện của sự tin cậy và mong muốn của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đối với đồng chí Tổng Bí thư, đối với cống hiến của cá nhân đồng chí vì sự nghiệp xây dựng, tăng cường và phát triển của Đảng và Nhà nước.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành quán triệt và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, qua đó tạo ra bước phát triển mới trong việc xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống có lịch sử lâu đời giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta sẽ phát triển và tăng cường hơn nữa, phù hợp tinh thần thuận thuận đạt được giữa tôi và đồng chí Tổng Bí thư vào tháng 3/2019.

Nhân dịp này, tôi chân thành chúc đồng chí Tổng Bí thư dồi dào sức khỏe và đạt được những thành quả to lớn hơn nữa trên cương vị công tác lãnh đạo Đảng và Nhà nước đầy trọng trách cao cả của mình.

Theo TTXVN/Vietnam+

Vững niềm tin theo Đảng

Trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình gửi trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ai cũng mong sau thành công của Đại hội, Đảng sẽ tiếp tục vững tay chèo lái, dẫn dắt con thuyền đất nước lập nên những kỳ tích mới trên con đường hội nhập và phát triển.

Ông Tạ Hữu Ước, 81 tuổi, đảng viên 61 năm tuổi đảng, tổ 16, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình



Được theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội nhưng tôi thấy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những kỳ Đại hội thành công rất tốt đẹp. Tôi cũng như nhiều đồng chí đảng viên khác rất vui mừng khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điều này đã đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đây cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí trước Đảng, trước nhân dân, khi được Đảng giao nhiệm vụ đồng chí vẫn sẵn sàng gánh vác vì mục tiêu chung là sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước. Tôi mong sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục cương vị là người đứng đầu của Đảng sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiếp tục có các biện pháp kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh mẽ hơn; phát huy những thành quả của hai nhiệm kỳ trước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cùng có khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cơ sở tiền đề để xây dựng Việt Nam hùng cường, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Hồng Chương, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình



91 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, đấu tranh anh dũng, kiên cường, đánh đuổi đế quốc, thực dân, thống nhất non sông. Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, cũng có niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tôi tin tưởng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Ông Trần Văn Cường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư



Những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi thường xuyên theo dõi để nắm bắt diễn biến và kết quả Đại hội. Tôi thấy Đại hội được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, dân chủ và có nhiều đổi mới. Các đại biểu đoàn kết và phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Đặc biệt từ sự công phu, bài bản, dân chủ và tập trung trong công tác chuẩn bị nhân sự, Đại hội đã bầu được 200 đồng chí là những người có đức, có tài, có tâm, có trách nhiệm cao với vận mệnh và sự phồn thịnh của đất nước tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Điều này đã đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới và đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. Tôi tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ phát huy tài năng, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh và sức bật mới để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển. Sau Đại hội, các cấp, các ngành cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chương trình hành động cụ thể nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, khắc phục khó khăn, đưa nước ta vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển, sánh vai với cường quốc năm châu như Bác Hồ vẫn hằng mong.

Ông Đỗ Xuân Dự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà



Tôi rất vui mừng khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Tôi mong sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của đất nước trong 5 năm tới và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, chung sức, đồng lòng cùng thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Song song với tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Đảng ta cần chú trọng lãnh đạo phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển

sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chị Phạm Thị Dịu, công nhân nhà máy Tân Đệ 8 (xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng)



Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu rất quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Uy tín, vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế tới đa những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Là một công dân, tôi vô cùng tự hào, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi mong sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh trí tuệ, ban hành những quyết sách đúng đắn, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế của đất nước. Trong đó chú trọng, quan tâm hơn đến đời sống công nhân nhất là về cơ chế, chính sách đãi ngộ cho lực lượng công nhân ở các vùng nông thôn, nhà ở cho công nhân ở xa làm trong các khu, cụm công nghiệp. Chú trọng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp cao, thân thiện với môi trường. Dựa trên công nghệ mới, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như chế biến nông sản, dệt may, da giày... nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Em Vũ Đình Đức, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình



Ngay từ khi còn là học sinh, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động do đoàn, đội tổ chức với mục đích cao nhất là trở thành một học sinh giỏi, gương mẫu, một công dân tốt và mong ước một ngày mình sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong suy nghĩ của tôi, mỗi bước phát triển của đất nước trong suốt 91 năm qua đều có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua một lần nữa khẳng định điều này qua những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong nhiệm kỳ Đại hội XII và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ thành công của Đại hội, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng quang vinh, từ đó có thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên. Với tôi, vào Đảng là để được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành hơn. Tôi kỳ vọng và tin tưởng sau Đại hội XIII, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, công tác, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên có cơ hội được khẳng định mình, được phát huy và cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho quê hương, đất nước.

ĐÀO QUYÊN (thực hiện)